



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๑๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๒๖

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้

<http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ชี้ไทยล้มเหลวเหตุเม็ดเงินปัญหา

'ประเวศ'จี 2สภาร่วมมือ-ฝึกเด็กเห็นค่าชุมชน

น.พ.ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าว
ตอนหนึ่งในงานเสวนา เรื่อง "มหาวิทยาลัยกับการรับผิดชอบต่อสังคม : มุมมองของประธานสภามหา
วิทยาลัย" เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า อยากเห็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรวมตัวกัน 5-6 คน ใช้วิชาการขับเคลื่อนเข้าสู่
ชุมชน จะทำให้ปัญหาทุกอย่างได้รับการแก้ไขและชุมชนเกิดการพัฒนา หลายเรื่องในประเทศไทยที่ไม่
สำเร็จโดยเฉพาะประชาธิปไตย เป็นเพราะเราทำแต่ยอด พูดกันแต่ประชาธิปไตยระดับชาติ ประชาธิปไตย
ท้องถิ่นเราไม่สนใจกัน เราไม่สนใจคนจน ผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร ทั้งที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศมี
มากกว่า 40 ล้านคน แต่เราก็ไม่ได้สนใจและให้เกียรติ แล้วเราจะให้ประเทศชาติมั่นคงได้อย่างไร เหตุที่
เป็นเช่นนี้เพราะการศึกษาไทยยึดตำราและไม่เคารพในตัวคน หากเรารู้จักเคารพความรู้ในตัวคน เราจะ
เห็นความรู้ที่อยู่รอบตัวเราอยู่ในท้องถิ่นชุมชน

น.พ.ประเวศ กล่าวว่า อยากเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งส่งนิสิตนักศึกษาไปอยู่กับชาวบ้านบ้านละ 1
คน แต่ไม่เน้นการไปออกค่าย เพราะเป็นการนำวัฒนธรรมเมืองเข้าไปมากเกินไปไม่ควรทำ การที่นิสิต
นักศึกษาได้ไปลงพื้นที่จะเห็นคุณค่าของคน ให้เกียรติและเคารพศักดิ์ศรีของคนแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน
เป็นศีลธรรมพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันที่ทุกคนควรจะมีให้แก่กัน

"การที่สภาคณาจารย์ทำงานร่วมกับหลายมหาวิทยาลัย ถือเป็น好事 รวมทั้งเชิญสภามหาวิทยาลัยอื่นๆ มาร่วมด้วยก็จะยิ่งขยายวงกว้าง ผมอยากเห็นสภามหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับสภาคณาจารย์ในทางสร้างสรรค์ ไม่ใช่มานั่งค้านกันทุกเรื่อง สภามหาวิทยาลัยจะทำงานในเชิงนโยบาย ซึ่งถ้าผู้บริหารทำไม่ดีก็มีการตรวจสอบกันอยู่แล้ว มีกฎหมายควบคุม ทุกสภาไม่ว่าจะเป็นสภาไหนจะมีปัญหาคนที่ป่วนการทำงานเสมอ และมักจะชอบพูดในเชิงวาทกรรม ถ้าสภาคณาจารย์มาแสดงวาทกรรม มันไม่พอในการที่จะพัฒนาสังคมหรือประเทศชาติ สภาส่วนใหญ่เป็นที่แสดงวาทกรรมของผู้คนที่ทำงานน้อยเอาแต่พูด ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ทุกสภาจะมาร่วมกันทำงาน โดยเฉพาะผู้คนที่ในแวดวงมหาวิทยาลัยมาร่วมกันใช้ความรู้ความสามารถ สร้างความรู้ให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติ" น.พ.ประเวศ กล่าว

หน้า 26